

## TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI TỔ CHỨC BUỔI TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN GIAO THÔNG

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2023 – 2024, xuất phát từ ý nghĩa quan trọng của việc thực hiện an toàn giao thông đối với cuộc sống bình yên của toàn xã hội, sáng ngày 16/10/2023, trường THCS Phúc Lợi đã tổ chức buổi tuyên truyền về việc thực hiện an toàn giao thông cho toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh trong trường. Tham dự buổi tuyên truyền có đồng chí Trung tá Nguyễn Khắc Tín – Phó trưởng Công an phường Phúc Lợi, đồng chí Trung tá Vũ Huy Hạnh – Cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự quận Long Biên, đồng chí Đặng Thị Tuyết Nhung – Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể các đồng chí giáo viên, nhân viên và các em học sinh trường THCS Phúc Lợi.



*Học sinh đóng tiểu phẩm về thực hiện ATGT*



*Các tiết mục văn nghệ chào mừng*

Tại buổi tuyên truyền, các em đã được nghe đồng chí Trung tá Vũ Huy Hạnh – Cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự quận Long Biên thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận Long Biên trong thời gian gần đây; những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông; hậu quả, di chứng do tai nạn giao thông gây ra đối với người bị nạn, gia đình và xã hội; một số hành vi vi phạm giao thông phổ biến hiện nay; các quy định khi tham gia giao thông; kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đúng pháp luật. Bên cạnh việc được truyền tải các thông tin, kiến thức liên quan đến an toàn giao thông, các học sinh còn được giải đáp những thắc mắc về tham gia giao thông qua phần câu hỏi giao lưu. Trong không khí sôi nổi, các em học sinh đã mạnh dạn đưa ra những thắc mắc của mình về các vấn đề khi tham gia giao thông. Qua phần giải đáp hết sức sinh động, dễ hiểu của đồng chí Trung tá Vũ Huy Hạnh, các em học sinh đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.





*Trung tá Vũ Huy Hạnh - Cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự quận Long Biên phổ biến một số luật giao thông đường bộ*



*Trung tá Vũ Huy Hạnh - Cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự quận Long Biên giao lưu với học sinh*





Việc đảm bảo an toàn giao thông là việc làm vô cùng cấp thiết và có ý nghĩa quan trọng với toàn xã hội. Do vậy, thông qua buổi tuyên truyền, nhà trường muốn trang bị cho các em học sinh những kiến thức cơ bản về an toàn giao thông; góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành Luật Giao thông, phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông.



*Đồng chí Đặng Thị Tuyết Nhung – Phó HT thay mặt thầy và trò nhà trường tặng hoa Trung tá Vũ Huy Hạnh*